

Phần nào đã rõ ràng thì công nhận và ra quyết định trước, phần nào chưa rõ ràng thì điều tra nghiên cứu thêm để giải quyết sau.

2. Mức lương đề tính tỷ lệ trợ cấp khi về hưu hoặc về mất sức lao động là mức lương chính đang hưởng hiện nay. Nếu có trường hợp khi làm việc theo chế độ dân lập hoặc hợp đồng lương cao hơn khi tuyên dụng chính thức, thì cơ quan cần xét quá trình công tác của mỗi người và quan hệ chung để xếp lại cho hợp lý. Những người đã về nghỉ trước ngày ban hành thông tư này thì không đặt vấn đề xếp lại lương, vẫn giữ mức lương cũ làm cơ sở đề tính trợ cấp theo tỷ lệ mới, trừ những người thuộc diện nói trong thông tư số 84-TTg ngày 20-8-1963 của Thủ tướng Chính phủ mà mức lương khi về quá thấp thể hiện bất hợp lý rõ rệt thì cơ quan xét, báo cáo lên trên để giải quyết lại lương cho hợp lý.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong khi thực hiện các cơ quan đơn vị thấy có gì khó khăn mắc mưu xin phản ánh về Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết.

Hà-nội, ngày 8 tháng 3 năm 1972

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Bác sĩ VŨ VĂN CẦN

### **QUYẾT ĐỊNH số 37-BYT/QĐ ngày 29-1-1972 ban hành 5 tiêu chuẩn ngành y tế \***

#### **BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ**

Căn cứ vào nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt ban hành và quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;

Căn cứ vào thông tư số 3-BYT/TT ngày 13-1-1965 của Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng nghị định số 123-CP của Hội đồng Chính phủ trong ngành y tế,

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** — Ban hành tiêu chuẩn ngành y tế về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các sản phẩm sau đây :

1. Philatop tiem	36 TCN 215-71
2. Xirô Benzô	36 TCN 216-71
3. Xirô Brocan	36 TCN 217-71
4. Cốm Canxi	36 TCN 218-71
5. Xirô Broma	36 TCN 219-71

**Điều 2.** — Tiêu chuẩn ngành này được ban hành để chính thức áp dụng và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1972.

**Điều 3.** — Các cơ quan sản xuất, phân phối sử dụng, huấn luyện, kiểm nghiệm có nhiệm vụ thi hành các tiêu chuẩn này trong hoạt động của mình.

**Điều 4.** — Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dược chính, Vụ trưởng Vụ Quản lý dược, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Đào tạo, Cục trưởng Cục Vật tư và xây dựng cơ bản, ông Giám đốc Tổng công ty Dược chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 19 tháng 1 năm 1972

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ trưởng

Dược sĩ VŨ CÔNG THUYẾT

### **ỦY BAN NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG**

**THÔNG TƯ số 6-NN/TL/TT ngày 18-3-1972 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt cho công nhân, viên chức thuộc các đội khảo sát, đo đạc thò ruộng, quy hoạch vùng nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp trung ương.**

Năm 1960 trong việc cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương, Chính phủ đã có quyết định đặt một khoản phụ cấp thâm niên cho một số ngành

Tiêu chuẩn cụ thể không in vào công báo.

LawSoft \* Tel: +84-838456684 \* www.LawSoft.vn

nghề mà điều kiện lao động và sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Ngày 8 tháng 8 năm 1960 Bộ Lao động ban hành thông tư số 24-LĐ/TT quy định nguyên tắc, nội dung chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt cho một số ngành nghề trong nền kinh tế quốc dân.

Căn cứ quyết định của Hội đồng Chính phủ, được sự thỏa thuận của Bộ Lao động, (công văn số 181-LĐ/TL ngày 13-2-1972), Ủy ban Nông nghiệp trung ương ra thông tư này quy định thi hành chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt cho công nhân, viên chức làm công tác khảo sát thủy địa chất, đo đạc thồ nương, quy hoạch vùng nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp trung ương.

Những công nhân, viên chức trong các đoàn, đội khảo sát thủy địa chất, đo đạc thồ nương, quy hoạch thường xuyên phải công tác lưu động, phần nhiều ở vùng rừng núi, do tính chất công tác nặng nhọc và điều kiện sinh hoạt vật chất, văn hóa không ổn định, dù đã được cải tiến nhưng vẫn kém hơn so với công nhân, viên chức làm các nghề khác. Việc thi hành chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt cho các đối tượng trên là cần thiết nhằm đãi ngộ một cách thích đáng; khuyến khích công nhân, viên chức hăng hái phục vụ lâu dài trong những ngành nghề đó.

## I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN

Những công nhân, viên chức trong biên chế Nhà nước làm các nghề sau đây được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt: công nhân, viên chức làm công tác ở các đội khảo sát, thủy địa chất, đo đạc thồ nương, quy hoạch vùng nông nghiệp.

## II. NGUYÊN TẮC ĐỊNH PHỤ CẤP VÀ MỨC PHỤ CẤP

### 1. Nguyên tắc định phụ cấp thâm niên đặc biệt.

a) Những công nhân, viên chức càng phục vụ được nhiều năm trong nghề thì càng được khuyến khích nhiều hơn.

b) Phụ cấp định theo lương cấp bậc hay chức vụ của công nhân, viên chức tùy theo thời gian làm việc trong nghề.

### 2. Mức phụ cấp.

Mức phụ cấp thống nhất thi hành theo thông tư số 24-LĐ/TT ngày 8-8-1960 của Bộ Lao động quy định:

Thời gian phục vụ	Tỷ lệ phụ cấp
Từ 3 năm đến 6 năm	: 5% lương cấp bậc
Từ trên 6 năm đến 9 năm	: 8% nt
Từ trên 9 năm đến 12 năm	: 11% nt
Trên 12 năm	: 15% nt

## III. CÁCH TÍNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN

Thời gian được tính thâm niên và cách tính phụ cấp căn cứ vào thông tư số 24-LĐ/TT ngày 8-8-1960 của Bộ Lao động hướng dẫn.

Những công nhân, viên chức thuộc các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt phải làm đúng thủ tục hướng dẫn ở công văn số 1242-LĐ/TL ngày 20-8-1960 của Bộ Lao động.

## IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

Các đơn vị có công nhân, viên chức được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt từ chức giải thích ý nghĩa, mục đích chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt, làm cho mọi người thấy rõ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ để có trách nhiệm xây dựng nghề nghiệp của mình.

Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt được cấp một quyển sổ (quy cách về nội dung theo hướng dẫn của công văn số 1242-LĐ/TL ngày 20-8-1960 của Bộ Lao động): Những công nhân, viên chức chưa xác định rõ ràng được thời gian thâm niên công tác thì cơ quan có trách nhiệm phải thăm tra rõ ràng rồi mới cấp sổ.

Đề Ủy ban theo dõi và quản lý chặt chẽ việc thi hành chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt cho công nhân, viên chức, các đơn vị phải lập kế

hoạch dự toán hàng năm, và sau mỗi quý thực hiện, báo cáo về Ủy ban một lần, (Vụ Lao động nông nghiệp và lao động tiền lương) theo mẫu hướng dẫn ở công văn số 1242 của Bộ Lao động.

Thông tư này hướng dẫn và quy định cụ thể một số đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt thuộc Ủy ban Nông nghiệp trung ương.

Thông tư này thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1972. Trong khi thi hành có gì khó khăn,

trở ngại hoặc chưa rõ điểm nào, đề nghị đơn vị phát hiện, phản ánh về Ủy ban Nông nghiệp trung ương (Vụ Lao động nông nghiệp và lao động tiền lương) biết đề giải quyết.

*Hà-nội, ngày 18 tháng 3 năm 1972*

K.T. Chủ nhiệm Ủy ban  
Nông nghiệp trung ương

*Ủy viên*

LÊ DUY TRINH